



ข่าวคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๖๘๐ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๖๗๙ E-mail agri25.cmt@gmail.com



วันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๓๑๓ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกขับไล่ที่ทำกินในพื้นที่ชลประทานในตำบลหนองสาหร่ายและตำบลจันทึก จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยบ้านท่าออย ม. ๑๓ บ้านหนองจาน ม. ๖ บ้านหนองคู ม. ๔ บ้านเขาน้อย ม. ๑๒ ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากทำกินในที่ชลประทานหลายสิบปี แต่บัดนี้โดนขับไล่ พร้อมทั้ง มีคำสั่งศาลให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกภายใน ๓๐ วัน ทำให้ชาวบ้านหลายร้อยหลังคาเรือนเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน โดยเชิญ นายศิริสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา กรมชลประทาน และราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน เข้าร่วมประชุมโดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ในช่วงที่มีการสร้างเขื่อนลำตะคองเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๑๒ กรมชลประทานได้ดำเนินการอพยพราษฎรในพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ไปที่นิคมสร้างตนเองลำตะคอง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง แต่พื้นที่ที่จัดสรรเป็นพื้นที่ทางไกล และลำบากไม่อำนวยความสะดวกดำรงชีพ เส้นทางคมนาคมไม่สะดวกและขาดแคลนแหล่งน้ำ จึงมีราษฎรบางส่วนย้ายกลับมาตั้งพื้นที่เดิม โดยเกษตรกรได้อาศัยและใช้พื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา และทำนา จนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันเหลือพื้นที่อ่างฯ ๒๑,๑๖๕ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ๘ หมู่บ้าน ๒ ตำบล ๒ องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนผู้บุกรุก ๑๘๙ ราย ทั้งนี้ ศาลมีคำพิพากษาแล้ว ๙๖ ราย และให้รื้อถอนแล้ว ๖ ราย โดยกรมชลประทานเห็นว่าแนวทางการช่วยเหลือราษฎร ต้องพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะให้ความช่วยเหลือ เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมธนารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ





ข่าวคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๖๘๐ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๖๗๙ E-mail agri25.cmt@gmail.com



ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเกษตร

๑. กรมชลประทานควรประสานกับกรมธนารักษ์ในการขอใช้พื้นที่บางส่วนจากทั้งหมด ๖,๓๕๓ ไร่ ที่กรมชลประทานได้คืนกรมธนารักษ์ไปก่อนหน้านี้แล้ว เพื่อแบ่งมาจัดสรรให้แก่ราษฎรในลักษณะการเช่าหรือลักษณะอื่น หรือจัดสรรพื้นที่ในนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่องให้แก่ราษฎร

๒. กรมชลประทานควรบูรณาการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากำหนดหาพื้นที่ที่อยู่อาศัยให้ประชาชนและขยายเวลาผ่อนผันให้ราษฎรมีโอกาสในการหาพื้นที่อยู่ใหม่ เช่น สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อขอจัดสรรที่ดินในเขตปฏิรูปบางส่วนที่สามารถนำมาจัดสรรเป็นที่ดินทำกินได้ นอกจากนี้ ควรมีการไกล่เกลี่ยและเจรจาร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือเยียวยาราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกขับไล่

๓. คณะกรรมการการเกษตรจะได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กรมธนารักษ์ และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎร ในคราวต่อไป



ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร
กลุ่มงานคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สำนักกรรมการ ๑